



สลด. (eMail)

ส่ง : กสค. ✓

รับที่ : 88755/65

24 ส.ค. 2565 เวลา 14.30 น.



ที่ กค ๑๐๑๔/๑๑๓๐๑

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๑๔/๒๐๕๒๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๓๒๕๗ ลงวันที่  
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี  
๒. สรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้เสนอแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (แผนพัฒนาฯ) ให้คณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ต่อไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนพัฒนาฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสร็จสิ้น  
ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนแล้ว โดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ พร้อมทั้ง  
ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ  
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม  
คณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้อง  
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๔) การลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)  
กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกระทรวงการคลัง  
จะต้องติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจำทุกปี  
จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

#### ๒. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๒.๑ แผนพัฒนาฯ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  
โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งเป็นการสานต่อการดำเนินการตามแผนแม่บทการเงินระดับฐานรากที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ โดยยังมีบางแผนงาน/มาตรการที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ผ่านการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น

๒.๒ แผนพัฒนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเงิน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ใช้บริการทางการเงิน ด้านผู้ให้บริการทางการเงิน และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน โดยแผนพัฒนาฯ จะประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ๖ กลยุทธ์ ๒๐ มาตรการ ๓๙ กิจกรรม ๗๘ โครงการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒.๓ ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ จะทำให้มีระบบการเงินภาคประชาชนที่สามารถให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนได้ทุกระดับอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

### **๓. ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔**

๓.๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ สำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดจำนวนทั้งสิ้น ๗๔ โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่ตั้งเป้าหมายให้ดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวน ๖๐ โครงการ และโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้สำเร็จเกินกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้

๓.๒ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบจำนวน ๔ โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่เป้าหมายตัวชี้วัดกำหนดไว้ ประกอบด้วยโครงการในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ โครงการของ กสส. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กสส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า และโครงการในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการของ พอช. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ (โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน) และโครงการของ พช. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ (โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน/องค์กรการเงินชุมชน และโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”) เนื่องจากทั้ง ๒ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมของทั้ง ๓ โครงการลดลง

๓.๓ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดโครงการที่ตั้งเป้าหมายการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด ๑๒ โครงการ พบว่า ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด จำนวน ๙ โครงการ ครอบคลุม ๗ ประเภทกิจกรรม และมีผลการดำเนินงานที่ปรากฏผลเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

(๑) โครงการสินเชื่อองค์กรชุมชนของ ธ.ออมสิน โดยมียอดสะสมการให้สินเชื่อองค์กรชุมชนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ จำนวนมากกว่า ๑.๖๙ หมื่นล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ที่จำนวน ๙ พันล้านบาท

(๒) โครงการพัฒนาเกษตรกรลูกค้าโครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้ของ ธ.ก.ส. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนมากกว่า ๒.๔๑ ล้านราย เกินกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ที่จำนวน ๑.๘๐ ล้านราย

(๓) โครงการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางการเงินและสร้างทักษะการบริหารจัดการทางการเงินให้ประชาชนและคนในชุมชนของ ธ.ออมสิน และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนผ่านสื่อออนไลน์และการอบรมนอกสถานที่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวนมากกว่า ๙ หมื่นราย

(๔) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดของ พช. โดยได้ดำเนินการยกระดับเป็นศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน ๔๒ แห่ง

(๕) โครงการเพิ่มบริการทางการเงินผ่านเครือข่ายทางการเงินและสถาบันการเงินอื่นของ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ครอบคลุมประชาชนระดับฐานรากมากขึ้น โดย ธ.ก.ส. สามารถเพิ่มช่องทางการให้บริการทางการเงินได้แล้ว จำนวนมากกว่า ๑,๖๐๐ แห่ง เกินกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ที่จำนวน ๑,๕๐๐ แห่ง

(๖) โครงการเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงหลักประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต โดยมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับกับประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวนมากกว่า ๒.๘๙ ล้านกรมธรรม์ เกินกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ที่จำนวน ๑.๙๒ ล้านกรมธรรม์

(๗) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ของ กสส. เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานและธุรกรรมการเงิน ตลอดจนประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยได้จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านข้อมูลการเงินของสหกรณ์ พร้อมทั้งได้จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบดังกล่าวเพื่อเตรียมพร้อมการใช้งานจริงแล้ว

#### ๔. ความเห็นของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากภายหลังจากการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ ได้เสร็จสิ้นตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ดังนี้

๔.๑ ผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาฯ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ สามารถดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนทั้งสิ้นจำนวน ๗๔ โครงการ จาก ๗๘ โครงการ โดยแต่ละโครงการได้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาฯ จากการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน และการสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชน ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของประชาชนระดับฐานราก	๑. เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนระดับฐานราก	ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน พช. พอช. กสส. กอช. สำนักงาน กลต.	๑) สนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับฐานรากที่เป็นหนี้ในระบบ เป็นจำนวน ๑๑๔,๕๑๖.๙๒ ล้านบาท ๒) ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยให้สินเชื่อเป็นจำนวน ๔,๖๖๙.๕๙ ล้านบาท และจัดอบรมเพื่อสร้างทักษะให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถบริหารจัดการทางการเงินจำนวนมากกว่า ๕๒๓,๖๔๐ คน ๓) ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจำนวนทั้งสิ้น ๖,๐๖๙ กองทุน ครอบคลุมจำนวนสมาชิก ๖,๕๙๓,๐๑๐ คน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
	๒. ลดภาระหนี้สินภาคครัวเรือน อย่างยั่งยืน	ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน กสส. กอช. สศค. ธปท. สำนักงาน คปภ.	๔) สนับสนุนการออม โดยให้ความรู้ทางการเงิน แก่ประชาชนจำนวน ๑๐๐,๘๗๐ ราย และประชาชน ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวน ๒,๔๕๘,๙๑๖ คน ๑) แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยให้สินเชื่อจำนวน ๙,๔๘๔.๘๔ ล้านบาท และให้เงินชดเชยดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิก จำนวน ๔,๙๑๗ ราย เป็นเงิน ๙.๙๔ ล้านบาท ๒) แก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยปรับโครงสร้างหนี้และให้สินเชื่อ แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยจำนวน ๒๘,๐๑๕.๑๗ ล้านบาท รวมถึงได้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ให้เกษตรกรจำนวน ๒,๔๑๐,๓๐๘ ราย เป็นวงเงิน ๖๖๙,๑๒๑.๔๙ ล้านบาท ๓) สร้างทักษะให้ประชาชนมีความสามารถในการบริหาร จัดการทางการเงิน โดยให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน จำนวน ๑,๐๗๔,๐๔๙ ราย และจัดทำแผนเพื่อยกระดับ รายได้ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน ๑๓๐,๘๐๓ ราย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนา ผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การให้บริการทางการเงิน แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	๑. สร้างความเข้มแข็งของ องค์กรการเงินชุมชนให้ สามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างยั่งยืน	ธ.ก.ส. พช. สทพ.	๑) สร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนให้มี ความมั่นคงทางการเงิน โดยให้ความรู้ทางการเงิน แก่องค์กรการเงินชุมชนจำนวน ๓,๒๐๐ แห่ง ๒) สร้างเครือข่ายองค์กรการเงินในชุมชนและระหว่าง ชุมชน โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนจำนวน ๓,๑๓๘ แห่ง และองค์กรการเงินชุมชนสามารถบริหาร จัดการหนี้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายจำนวน ๕,๐๘๓ ครัวเรือน เป็นเงิน ๒๓๒,๖๐๓,๗๖๕ บาท
	๒. สนับสนุนให้สถาบันการเงิน ในระบบขยายบทบาทเพื่อ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ทางการเงินได้มากขึ้น	ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน กอช. สศค. ธปท. กสส. สำนักงาน คปภ.	สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สถาบันการเงินในระบบ และ บริษัทประกันภัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อให้ ประชาชนในระดับฐานรากสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ได้มากขึ้น โดยสนับสนุนสินเชื่อจำนวน ๑,๘๓๗,๙๒๒ ราย เป็นวงเงิน ๓๑,๑๕๗.๖๓ ล้านบาท สนับสนุนการจำหน่าย กรมธรรม์จำนวน ๑๑,๙๙๖,๖๕๔ กรมธรรม์ และสนับสนุน การเพิ่มช่องทางการให้บริการทางการเงินโดยมีลูกค้า ใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวน ๑,๔๒๑,๗๖๙ ราย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางการเงิน (Financial Infrastructure) ให้เหมาะสม ต่อการเข้าถึงบริการ ทางการเงินอย่างยั่งยืน	๑. พัฒนากฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการ ทางการเงินของประชาชน	สศค. ธปท. สำนักงาน คปภ.	พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์เพื่อให้ รองรับและเอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างมี คุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การออกหลักเกณฑ์กำกับดูแล เรื่องการแต่งตั้งตัวแทนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การตราพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย เป็นต้น

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
	๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ ทางการเงินภาคประชาชน	กสส. สศค. ธพท. สำนักงาน คปก.	๑) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน ให้รองรับการดำเนินงานเชิงนโยบาย เช่น การจัดทำ แบบสำรวจติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการ ทางการเงินของประชาชน (Household surveys) เป็นต้น ๒) กำหนดแนวทางในการจัดตั้งองค์รกำกับดูแล ระบบการเงินระดับฐานรากแบบบูรณาการ เช่น แต่งตั้ง คณะทำงานพัฒนาระบบการกำกับดูแลสหกรณ์ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเกณฑ์การกำกับ ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

๔.๒ แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากภายหลังจาก  
การดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้เสร็จสิ้นตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนแล้ว  
กระทรวงการคลังขอเรียนว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ ยังคงมีการดำเนินการโครงการ  
ต่าง ๆ ต่อไปตามภารกิจหลักของส่วนราชการผ่านโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน  
ของหลายหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ฐานรากของประเทศให้มีการพัฒนาและยั่งยืนต่อไป

#### ๕. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ  
ฐานรากภายหลังจากการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ ได้เสร็จสิ้นตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดแล้ว  
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ตามนัยข้อ ๓ และข้อ ๔ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  
โทร. ๐ ๒๑๖๙ ๗๑๒๗ ถึง ๓๖ ต่อ ๑๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๑๖๙ ๗๑๓๘  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sanjuthap@fpo.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔